



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 10 มีนาคม 2565

เรื่อง

1. ข้าวโพดเย เครื่องซีพี ซี้อสูงสุด โลละ12.65 บาท
2. คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน: สินค้าเหมาะสมอีสานตอนกลาง
3. กรมสหกรณ์สานต่ออาชีพ พาลูกหลานกลับบ้านทำการเกษตร
4. อุดรธานีได้เป็นเจ้าของภาพจัดมหกรรมพืชสวนโลกปี69 ลุ้นโควิดจนนักท่องเที่ยว...
5. เกษตรกรขอขอบคุณ รมว.เกษตรฯ-พาณิชย์ ไม่นำเข้าหมูย้าปล่อยกลไกตลาดทำ...
6. เกษตรฯชี้ผลพยากรณ์ ปริมาณสินค้าผลผลิต หนุนปัจจัยมีคุณภาพ ให้เกษตรกร...
7. มนัญญาขับเคลื่อนทำสหกรณ์เข้มแข็ง
8. อุดรดิษฐ์ทำนาป่าเป้าเริ่มฤดูผลิต
9. เมืองปากน้ำจัดใหญ่ วันมะม่วงน้ำดอกไม้
10. หมู่บ้านสหกรณ์ดอนขุนห้วยจากที่รกร้างไร้คุณค่า สู่แผ่นดินทำกินสมบูรณ์
11. หนุนคนรุ่นใหม่ สานต่ออาชีพการเกษตร
12. คอลัมน์: เกษตรวันนี้

สื่อ

- ฐานเศรษฐกิจ
ไทยรัฐ
แนวหน้า
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
ไทยโพสต์
แนวหน้า
แนวหน้า
ข่าวสด (กรอบบ่าย)
ไทยรัฐ
ไทยโพสต์
เดลินิวส์
เดลินิวส์

วิกฤตรัสเซีย-ยูเครนป่วนวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ไทย ชาวไร่เอ เครือซีพี
แจ้งปรับราคารับซื้อข้าวโพด 4 รอบ
ในวันเดียว ฟุ่งโลละ 12.65 บาท

สูงสุดเป็นประวัติการณ์

พ่อค้าพวฯ ชื้อตาม

หวั่นราคาวัตถุดิบ

ขาดทุนยับ นายกฯ

ถัวเหลือง เซียร์ลด

ภาษี 0% ช่วย รง.

อาหารสัตว์ ด้าน

“สภาเกษตรกร”

ค้านหัวชนฝา

ยกเลิกมาตรการ 3:1

ข้าวโพดเยล

เครือซีพี

ซื้อสูงสุด

โลละ 12.65 บาท



ป่วนหลังประธา

นาธิบดีวลาดีมีร์

ปูติน ของรัสเซีย

สั่งปฏิบัติการทาง

ทหารบุกยึดยูเครน

ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

เป็นต้นมา และเหตุการณ์ยังยืด

เยื้อ ส่งผลกระทบในวงกว้าง รวมถึง

ถึงวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ซัพพลาย

ในตลาดหลายไป เฉพาะอย่างยิ่ง

ผลผลิต “ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” ที่

เกษตรกรชาวยูเครนพะวงกับภาวะ

สงครามกระทบกับการลงมือเพาะ

ปลูกข้าวโพดฤดูกลางใหม่ 2022/23

ขณะที่ “ข้าวสาลี” ขยับราคาทำ

สถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ด้วย

ทำเรือทุกแห่งของยูเครนถูกรัสเซีย

ยึดครอง

ขณะที่รัสเซียไม่สามารถ

ชำระเงินค่าสินค้าผ่านระบบธนาคาร

ของโลกได้ หลังถูกชาติตะวันตก

ตัดออกจากระบบ SWIFT ส่วนข้าว

สาลีของแคนาดา อาร์เจนตินา

บราซิล ได้รับผลกระทบจากภัย

แล้ง ถัวเหลืองสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ปิดตัวลงในแดนลบจากข่าว

ฝนตกหนักในบราซิล และ

อาร์เจนตินา

แหล่งข่าวจากวงการค้าพืช

ไร่ เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 บริษัท

กรุงเทพโปรตีนส์ จำกัด (มหาชน)

ในเครือซีพี (ผู้รับซื้อข้าวโพดราย

ใหญ่) ได้แจ้งปรับขึ้นราคาซื้อ

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในหลายพื้นที่

ราคาสูงสุดที่ 12.65 บาทต่อกิโลกรัม

(กก.) ถือเป็นราคาสูงสุดเป็น

ประวัติการณ์ (กราฟประกอบ)

ส่งผลดีต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด

โดยข้าวโพดดังกล่าวเป็นข้าวโพด

หลังนาต้นฤดูที่กำลังจะทยอยเก็บ

เกี่ยว ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร (สศก.) ประเมินจะมี

ผลผลิตประมาณ 6-7 แสนตัน

มากกว่าปีที่แล้ว

จากราคาซื้อข้าวโพดที่

สูงขึ้น ทำให้พ่อค้าไม่กล้าที่จะไป

รับซื้อข้าวโพดจากชาวไร่มากนัก

เพราะหากซื้อในราคาดังกล่าว เกิด

ราคากระชากลง ก็จะขาดทุน ซึ่ง

การปรับขึ้นราคาแบบนี้ทำให้ผู้เลี้ยง

ภาคปศุสัตว์รายเล็กขายน้อยได้รับ

ความเสียหาย ต้องซื้อวัตถุดิบ

อาหารสัตว์ราคาแพงกว่าเดิม จาก

เดิมก็ขาดแคลนวัตถุดิบ และซื้อ

ราคาสูงอยู่แล้วจากมีผู้ดักกตุน

วัตถุดิบ (เพื่อหวังขายราคาสูง)

ทั้งนี้การขึ้นราคาข้าวโพดควรดำเนินการ

แบบมีระยะเวลาให้ผู้ค้าได้

บริหารสต็อกเก่าออกไปก่อน แล้ว

ค่อยซื้อเจ้าใหม่ เพื่อลดความเสี่ยง



การปรับขึ้นราคา

แบบนี้ผู้เลี้ยง

ปศุสัตว์รายเล็ก

ได้รับความเสียหาย

ต้องซื้อวัตถุดิบ

อาหารสัตว์

ราคาแพงกว่าเดิม





เครือซีพีฯ แจ้งปรับราคา รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

สูงสุด 4 ครั้งในรอบ 1 วัน

หน่วย : บาท ต่อ กิโลกรัม

เครือซีพี	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4
บางพลี →	12.40	12.45	12.55	12.65
กบินทร์บุรี →	12.40	12.45	12.55	12.65
ศรีราชา →	12.40	12.45	12.55	12.56
ราชบุรี →	12.25	12.40	12.50	12.60
ขอนแก่น →	12.25	12.40	12.50	12.60
โคกตูม ลพบุรี →	12.20	12.40	12.50	12.60



ที่มา : “ฐานเศรษฐกิจ” รวบรวม
หมายเหตุ : ณ วันที่ 7 มี.ค. 2565

การขาดทุนด้วย ไม่เช่นนั้นจะเกิดปัญหากับผู้ค้าวัตถุดิบและผู้ใช้วัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรมตามมา

“การปรับขึ้นราคาวันละ 4 รอบแบบนี้ สร้างความเสียหายต่อพ่อค้าและเกษตรกรในระยะยาว ไม่มีหลักประกันความมั่นคง หากอีก 2-3 วันนับจากนี้ ถ้าราคาลงจะอย่างไร”

ด้านนายสิบบงต์ สุขะมงคล นายกสมตามส่งเสริมผู้ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ กล่าวว่า จากสงคราม

รัสเซีย-ยูเครนทำให้มีต้นทุนเพิ่ม รวมถึงอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ทำให้ต้นทุนอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น จากอาหารสัตว์ มีส่วนประกอบสำคัญ 2 ส่วน คือ ข้าวโพด จากเมืองไทยมีวัตถุดิบไม่เพียงพอ จึงได้นำเข้าข้าวสาลีมาทดแทน ส่วนใหญ่ไทยนำเข้าจากยูเครนที่เวลานี้ส่งของให้ไม่ได้จากภาวะสงคราม จะมีเรือที่ไหนกลับไปรับสินค้า รวมถึงการชำระเงินก็มีปัญหา อีกส่วนหนึ่งมาจากออสเตรเลียต้นทุนการขนส่ง

ก็แพงขึ้นตามราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้น

ส่วนกากถั่วเหลืองมีปัญหาซับซ้อน นอกจากค่าขนส่งที่แพงแล้ว ยังเกิดภัยแล้งในแหล่งผลิตสำคัญ ราคาปรับตัวสูงขึ้น โดยรวมต้นทุนนำเข้า 21 บาท ต่อ กก. สูงสุดเป็นประวัติการณ์ หากนำเข้าใหม่จะสูงกว่านี้ทำให้ผู้ประกอบการแบกรับภาระมาก ดังนั้นหากรัฐบาลมีการลดภาษีนำเข้ากากถั่วเหลืองเป็น 0% จากปัจจุบันเก็บ 2%

เห็นด้วยตามที่สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยเสนอ เพราะจะทำให้ต้นทุนลดลง

นายเดิมนศักดิ์ บุญชื่น ประธานคณะทำงานด้านพืชไร่ สภาเกษตรกรแห่งชาติ และกรรมการคณะกรรมการการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยหากรัฐบาลจะยกเลิกมาตรการควบคุมการนำเข้าข้าวสาลีโดยต้องรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ 3 ส่วนก่อนนำเข้าข้าวสาลี 1 ส่วนเพื่อช่วยเหลือโรงงานอาหารสัตว์ จากข้าวสาลีราคาแพงกว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศจะมายกเลิกทำไม

“การยกเลิกมาตรการ 3 : 1 จะกระทบเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดในขนาดด จะมาอ้างว่าได้รับผลกระทบจากสงครามรัสเซีย-ยูเครนและวิกฤติโควิด คนอื่นก็กระทบกันทั่วโลก ไม่ใช่ไทยประเทศเดียว ส่วนจะขอนำเข้าข้าวโพดเพื่อนบ้านตอนนี้ก็นำเข้าอยู่แล้ว (ช่วงเวลานำเข้า 1 ก.พ.-31 ส.ค.) จะเดือดร้อนอะไร แล้วหากจะไปลดภาษีกากถั่วเหลือง ต้องถามผู้บริโภคจะรับภาระไหวหรือไม่ หากราคาน้ำมันขวด 1 ลิตรราคา 70-80 บาท ปัจจุบันโรงกลั่นแบกต้นทุนไว้ 60 บาทต่อขวดแล้ว” นายเดิมนศักดิ์ กล่าว

ผู้สื่อข่าว “ฐานเศรษฐกิจ” ได้สำรวจไม่เดิร์นเทรด โลตัส-บิ๊กซี ณ วันที่ 5 มีนาคม 2565 ในเขตฟางขายน้ำมันพืชถั่วเหลืองระบุขวดละ 60 บาท แต่ของเกลี้ยงเซฟที่ไม่มีส่วนจำหน่าย ส่วนน้ำมันปาล์ม ราคาขวด 1 ลิตร ส่วนใหญ่ขายที่ขวดลิตรละ 62 บาท ยังมีสินค้าเหลืออยู่หลายยี่ห้อ อาทิ ทับทิม, โอสิน, เกสร, หยก และมรกต เป็นต้น แต่มีการจำกัดการขาย ครอบครัวยังไม่เกิน 3 ขวดต่อ 1 ใบเสร็จ ●



สินค้าเหมาะสมอีสานตอนกลาง

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 ขอนแก่น (สสท.4)

ศึกษาดัชนีทุนและผลตอบแทนของสินค้าเกษตรทางเลือกที่มีอนาคต (Future Crop) ใน 4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ขอนแก่น, ร้อยเอ็ด, มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ พบว่ามี 4 สินค้าที่น่าสนใจ ได้แก่ จิ้งหรีด แพะเนื้อ โคขุน และหญ้าเนเปียร์ สามารถเลี้ยงหรือปลูกเสริมทดแทนข้าวอย่างพาราและมันสำปะหลังในพื้นที่ไม่เหมาะสม (S3,N) ได้เป็นอย่างดี

จิ้งหรีด มีต้นทุนการเลี้ยงเฉลี่ย 276 บาท/ตร.ม. ในระยะเวลา 1 ปี เลี้ยงได้ 6-7 รุ่น ให้ผลผลิตประมาณ 7 กิโลกรัม/ตร.ม. ราคาขายเฉลี่ย 104.06 บาท/กก. ผลตอบแทนเฉลี่ย 701 บาท/ตร.ม. ได้ผลตอบแทนสุทธิ (กำไร) เฉลี่ย 426 บาท/ตร.ม. หรือ 63 บาท/กก.

แพะเนื้อ มีต้นทุนการเลี้ยงเฉลี่ย 3,537 บาท/ตัว โดยแม่แพะ 1 ตัว ให้ผลผลิตลูกแพะ 2 ตัว/รุ่น เกษตรกรจำหน่ายแพะเนื้ออายุเฉลี่ย 7 เดือน ราคาจำหน่าย 3,780 บาท/ตัว หรือ 140 บาท/กก. (น้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 27 กก./ตัว) ได้กำไรเฉลี่ย 314 บาท/ตัว

โคขุน มีต้นทุนการเลี้ยงเฉลี่ย 56,687 บาท/ตัว ราคาจำหน่าย 60,864 บาท/ตัว หรือ 91 บาท/กก. (น้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 666 กิโลกรัม/ตัว) ได้กำไร 4,177 บาท/ตัว



หญ้าเนเปียร์ มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 17,899 บาท/ไร่ สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี อายุการเก็บเกี่ยว 5-7 ปี ผลตอบแทนเฉลี่ย 51,210 บาท/ไร่ ได้กำไรเฉลี่ย 33,311 บาท/ไร่ เกษตรกรจำหน่ายผลผลิตให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์รายย่อย สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด สหกรณ์ปศุสัตว์ตักศิลา จำกัด และสวนสัตว์ขอนแก่น

สินค้าเกษตรทางเลือกที่มีอนาคตทั้ง 4 ชนิด เกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง สามารถเลี้ยง ปลูกเสริมหรือทดแทนข้าว ยางพารา และมันสำปะหลังในพื้นที่ไม่เหมาะสม (S3,N) ได้ จะสร้างรายได้ดีให้กับเกษตรกร แต่อย่างไรก็ตาม เกษตรกรควรศึกษาข้อมูลสินค้าแต่ละชนิด พื้นที่ทำการเกษตร ตลาดรองรับ รวมถึงพิจารณาเรื่องน้ำเป็นสำคัญ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-4326-1513 หรืออีเมล zone4@oae.go.th



กรมสหกรณ์สานต่ออาชีพ พาลูกหลานกลับบ้านทำการเกษตร

นายอชมา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า ได้เดินทางนำโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน ปี 2565 ซึ่งเป็นปีที่ 3 ของโครงการฯ เน้นการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ตั้งเป้าหมายว่าเกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปี 2564 คาดว่าจะมีเกษตรกรเข้าโครงการประมาณ 884 คน โดยคัดเลือกเกษตรกรในโครงการจากทุกจังหวัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่าย 1,122 คน งบประมาณดำเนินการ 2.5 ล้านบาท สำหรับกลุ่มเป้าหมายเดิมกว่า 500 ราย มุ่งสนับสนุนองค์ความรู้ ปัจจัยต่างๆ ซึ่งจะพัฒนาต่อยอดแต่ละคลัสเตอร์ โดยใช้หัวข้อบนแต่ละคลัสเตอร์เป็นหลักในการขับเคลื่อนด้านการตลาด ให้สามารถขยายเครือข่ายพันธมิตรทางการค้า ขยายตลาดในวงกว้าง ทั้งนี้ กำหนดให้มีการติดตามผลการดำเนินการและรายงานทุก 2 เดือน เพื่อให้โครงการเกิดผลสัมฤทธิ์

สำหรับการจัดอบรมนั้นมาจากผลสำรวจของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ที่พบว่าเกษตรกรที่เข้าโครงการร้อยละ 77 ต้องการให้มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านการวางแผนการผลิตและการเพิ่มช่องทางการตลาด ในที่สุดท้ายของโครงการนี้ การต่อยอดครั้งนี้จะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน เนื่องจากเมื่อเริ่มต้นโครงการในปีแรก เป็นปีของการสร้างโอกาสในการกลับบ้านสร้างฐานด้านการเกษตร ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นที่เสี่ยงในการพัฒนา ให้ความรู้และวางแผนการผลิต ร่วมกับภาคีเครือข่าย ในปี 2565 คือการ

ติดต่อทางปัญญาด้านการตลาด การจัดหาสินค้า การรวบรวมผลผลิต การออม การบริหารจัดการผลผลิตการเกษตร เชื่อมั่นว่าเกษตรกรที่เข้าโครงการนี้จะสามารถยืนได้และมีความมั่นคงในชีวิตเพิ่มมากขึ้น โดยมีสหกรณ์เป็นศูนย์กลางในการสร้างอาชีพทางการเกษตรที่มั่นคง ในการสร้างงาน สร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้ชุมชนและที่สำคัญคือการทำให้สหกรณ์เป็นที่พึ่งของสมาชิกอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ สศก.และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ประเมินโครงการลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านที่ดำเนินการโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ปี 2563-2564) จากการสำรวจเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 500 คน พบว่า 1.เกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่ายจากการลดการใช้สารเคมีหลังเข้าร่วมโครงการรวม 2,406,408 บาทต่อปี

2.เกษตรกรร้อยละ 77.02 มีความพึงพอใจต่อโครงการในด้านการประสานงานหลักสูตรอบรม รูปแบบการดำเนินการและวิทยากร 3.เกษตรกรร้อยละ 88.90 มีคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ที่ดีขึ้น หลังเข้าร่วมโครงการ โดยมีความเห็นว่าคุณภาพชีวิตดีขึ้นเพราะสุขภาพดี ลดความเครียด ความเสี่ยงเรื่องสารเคมีและมลพิษทางอากาศ เกิดความภูมิใจในอาชีพเกษตรกร และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ชุมชน ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และ 4.เกษตรกรร้อยละ 99.40 มีการดำเนินการได้ตามแผนการผลิต มีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร เฉลี่ยร้อยละ 8,954 บาทต่อเดือน

อุดรธานีได้เป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมพืชสวนโลกปี69 ลุ้นโควิดจบนักท่องเที่ยวเยือนกว่า3ล้านคนสร้างงานกว่า8หมื่นอัตรา



อุดรธานี - อุดรธานีเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก ปี 2569 ระหว่าง 1 พ.ย.2569 ถึง 14 มี.ค. 2570 ภายใต้แนวคิด วิถีชีวิต สายน้ำ และพืชพรรณ สะท้อนเอกลักษณ์ของพื้นที่ ความเชื่อมโยงของสายน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ และผู้คนในท้องถิ่น ขณะที่นายกฯ ยินดีประเทศไทยได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดงานด้าน เกษตรพร้อมโซ่วัฒนกรรมเกษตร BCG ลุ้นโควิดจบนักท่องเที่ยวเยือนกว่า 3 ล้านคน สร้างงานท้องถิ่นกว่า 8 หมื่นอัตรา

จากการประชุมสามัญประจำปี 2565 ของสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (The International Association of Horticultural Producers หรือ AIHP) ที่นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ที่ประชุม AIHP มีมติตกลงตามข้อเสนอของประเทศไทย ในการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี พ.ศ. 2569 (Udon Thani International Horticultural Expo 2026) ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 ถึง 14 มีนาคม 2570

ภายใต้แนวคิด "Diversity of Life:

Connecting Water, Plants, and People for sustainable living หรือ ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต: สายสัมพันธ์แห่งน้ำ พืชพรรณ และผู้คนสู่การดำรงชีวิตที่ยั่งยืน" อันสะท้อนถึงเอกลักษณ์ความเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำของจังหวัดอุดรธานี ที่สร้างความเชื่อมโยงระหว่างสายน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ และผู้คนในท้องถิ่นเข้าไว้ด้วยกัน

ทั้งนี้พิธีการส่งมอบการเป็นเจ้าภาพจัดงาน ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้กล่าวแสดงความขอบคุณในนามของรัฐบาลไทยต่อสมาชิก AIHP สำหรับความไว้วางใจและการสนับสนุนที่มอบให้แก่ประเทศไทย โดยความสำเร็จครั้งนี้ เป็นผลจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน นำโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ และกระทรวงมหาดไทย

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ กล่าวถึงความพร้อมของจังหวัดอุดรธานี

ในการสร้างความมั่นใจต่อความสำเร็จของการจัดงาน โดยงานพืชสวนโลกที่อุดรธานี จะเป็นงานมหกรรมพืชสวนโลกครั้งแรกที่จัดขึ้นในพื้นที่ชุ่มน้ำ ด้วยสถานะความเป็นประตูลู่สู่นุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง รวมถึงศูนย์กลางด้านการคมนาคมและเศรษฐกิจ โอนภูมิภาค ของจังหวัดอุดรธานี ทำให้มั่นใจได้ว่าการจัดงานครั้งนี้จะสามารถสะท้อนภาพแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม ตลอดจนถึงพรรณไม้นานาชาติ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของการจัดงานอีกด้วย

ด้านนายจิรุตต์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการทีเส็บ ในฐานะตัวแทนประเทศไทยในการยื่นประมูลสิทธิ์ครั้งนี้ กล่าวแสดงความมั่นใจต่อความสำเร็จของการจัดงานที่ถือเป็นงานแลนด์มาร์กระดับโลก ซึ่งประเทศไทยเคยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานพืชสวนโลกมาแล้วถึง 2 ครั้ง ที่จังหวัดเชียงใหม่ และยังได้เน้นย้ำถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของรัฐบาล และวาระแห่งชาติในการส่งเสริมโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ BCG (Bio-Circular-Green Economy Model) เศรษฐกิจทฤษฎีใหม่ที่ผสมผสาน

การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว เพื่อพัฒนาสังคมเศรษฐกิจควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งลดและพลิกฟื้นผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวนี้ ถือเป็นส่วนสำคัญต่อการจัดงานที่จะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2569

ด้านนายทิม ไบรเออร์คลิฟฟ์ (Mr.Tim Briercliffe) เลขาธิการสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (Secretary General of AIPH) กล่าวปิดท้ายในนามของสมาคมฯ ว่าทาง AIPH มีความมุ่งหวังจะเห็นการจัดงานที่สามารถตอบโจทย์วาระการพัฒนาโลกในด้านต่างๆ ตลอดจนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ำโขงโดยรวม สำหรับการจัดงาน อุตรธานีเอ็กซ์โปครั้งนี้ คาดว่าจะใช้งบลงทุน 2,500 ล้านบาท และสามารถดึงดูดผู้เข้าชมงาน 3.6 ล้านคน ตลอดการจัดงานทั้ง 134 วัน

ขณะที่วานนี้ (9 มี.ค.) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญต่อการประชุมสมาคมพืชสวนโลก (International Association of Horticultural Producers : AIPH) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม และยินดีที่ไทยได้รับคัดเลือกอย่างเป็นทางการ ให้เป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุตรธานี พ.ศ. 2569 นายกษมมีความเชื่อมั่นในความพร้อมของประเทศไทยในการทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดงาน และขอให้ใช้โอกาสนี้ในการนำเสนอวัฒนธรรมและเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านพืชสวน และการดำรงอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุลงานดังกล่าว ถือเป็นพื้นที่ในการแสดงผลงานในการผลักดันนโยบาย BCG ของรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงเป็นการสร้างความร่วมมือทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงทางอาหารในโลกอีกด้วย

ทั้งนี้ นายกษมยังได้ขอบคุณ นาย

เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย และพี่น้องชาวจังหวัดอุตรธานีที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในนามประเทศไทย โดยงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุตรธานี พ.ศ. 2569 จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Diversity of Life: Connecting people, water and plants for sustainable living (วิถีชีวิต สายน้ำและพืชพรรณ) ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569-14 มีนาคม 2570 บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแต ตำบลกุดสระ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรธานี บนเนื้อที่ 1,030 ไร่ แบ่งเป็น พื้นน้ำ 400 ไร่ และพื้นดิน 630 ไร่ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานกว่า 3 ล้านคน สร้างงานได้กว่า 8 หมื่นอัตราให้แก่คนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง และสร้างรายได้แก่ประเทศหลักหมื่นล้านบาท ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกของภาคตะวันออกเลยเห็นในการเป็นเจ้าภาพการจัดงานระดับโลก

นางสาวรัชดา กล่าวว่า "การได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกของไทย นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในด้านการพัฒนาพืชสวนแล้ว ยังจะเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ในด้านการเกษตร ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งยังเป็นโอกาสที่ดีในการเผยแพร่พระราชดำริด้านการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนสู่ประชาคมโลกอีกด้วย โดยการจัดงานในครั้งนี้ยังสามารถสร้างงาน กระจายรายได้ให้กับคนในพื้นที่และจังหวัดข้างเคียง ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านพืชสวนและการเกษตรให้กับท้องถิ่น รวมไปถึงสามารถแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมและเป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพ สามารถผลิตอาหารที่มีความปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล".

เกษตรกรชอบคุณ รมว.เกษตรฯ-พาณิชย์ ไม่นำเข้าหมู ย่ำป่อยกลไกตลาดทำงาน ช่วยสร้างเสถียรภาพหมูไทย

นายสุนทรภรณ์ สิงห์รีวงศ์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคเหนือ เปิดเผยถึงกรณีที่ภาครัฐยืนยันว่า ขณะนี้ยังไม่ได้มีการดำเนินการเรื่องการนำเข้าสุกร จากแนวโน้มราคาสุกรยังคงเป็นราคาที่ผู้บริโภครับได้ สถานการณ์ราคาในขณะนี้เป็นไปตามกลไกตลาด มีอุปสงค์-อุปทานเป็นตัวกำหนด และราคาขายมีแนวโน้มต่ำลง ขณะเดียวกันสมาคมผู้เลี้ยงทั่วประเทศได้ให้ความร่วมมือในการรักษาระดับราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มโดยตลอด จึงยังไม่เห็นเหตุผลจำเป็นที่จะต้องนำเข้า เกษตรกรผู้เลี้ยงยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ภาครัฐ ยังคงยืนหยัดดูแลเกษตรกรไม่ให้เนื้อหมูนำเข้ามาทำลายเสถียรภาพของอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรของไทย



"เกษตรกรผู้เลี้ยงทั้งหมดขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่เดินหน้านโยบายดูแลพี่น้องเกษตรกรคนเลี้ยงหมู โดยไม่เปิดนำเข้าหมู เข้ามาซ้ำเติมทุกข์ของเรา แม้ว่าวันนี้ราคาหมูจะปรับตัวลดลง ส่วนทางกับภาระต้นทุนการเลี้ยงที่สูงขึ้นที่ภาคผู้เลี้ยงต้องแบกรับ ตามสถานการณ์โลกที่มีผลต่อต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์สูงขึ้น



ตามกลไกตลาดโลกจากวิกฤติยูเครน-รัสเซียก็ตาม แต่เรายังมีกำลังใจร่วมกันผลิตหมูปลอดภัยต่อไป ขอเพียงภาครัฐยืนเคียงข้างเกษตรกร ปล่อยให้กลไกตลาดทำงานอย่างเสรี ดังเช่นที่ผ่านมา ซึ่งช่วยให้ราคาหมูเกิดเสถียรภาพ และเป็นแรงจูงใจอย่างดี ทำให้พี่น้องเกษตรกรรายย่อย-รายเล็ก หันกลับมาเลี้ยงหมู ทำให้มีปริมาณหมูในระบบมากขึ้น ตามเป้าหมายที่ภาครัฐกำลังเร่งดำเนินการผลักดัน" นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคเหนือ กล่าว

ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้เปิดเผยผลสำรวจจำนวนผู้เลี้ยงสุกรล่าสุดพบว่า มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรเพิ่มขึ้น โดยฟาร์มไซส์ M มีผู้เลี้ยงเพิ่ม 963 ราย เพิ่มขึ้น 24.97% และไซส์ L เพิ่มขึ้น 651 ราย จากเดิมที่มี 241 ราย อย่างไรก็ตาม เกษตรกรผู้เลี้ยงยังคงต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ ในการดูแลปัญหาเรื่องต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ปรับตัวขึ้นทุกชนิด เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตสุกรได้ต่อไป

เกษตรฯชี้ผลพยากรณ์ ปริมาณสินค้าผลผลิต หนุนปัจจัยมีคุณภาพ ให้เกษตรกรเข้มแข็ง

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลปริมาณการผลิตสินค้าเกษตร ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานข้อมูลปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรในช่วงปี 2562-2564 ได้แก่ ข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง มันสำปะหลังโรงงาน ปาล์มน้ำมัน ลินจี เงาะ มังคุด ลองกอง โกเนื้อ สุกกร ปลาชนิด และปลาตุก

พร้อมกันนั้นได้มีมติเห็นชอบผลพยากรณ์ปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตร ปีเพาะปลูก 2564/65 - 2565/66 และปี 2565 จำนวน 22 ชนิดสินค้า โดยคาดว่าผลผลิตทางการเกษตรด้านพืช

และด้านประมง จำนวน 18 ชนิด จะมีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรดโรงงาน ปาล์ม น้ำมัน ยางพารา มะพร้าวผลแก่ ลำไย ลินจี ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง หอมแดง มันฝรั่ง กุ้งขาวแวนนาไม กุ้งกุลาดำ ปลานิล และปลาดุก จากปัจจัยที่ดี ได้แก่ ปริมาณน้ำที่เพียงพอ สภาพอากาศที่ดี การบริหารจัดการที่ดีของเกษตรกร การใช้ท่อนพันธุ์ปลอดโรคราคาและผลตอบแทนที่อยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนสินค้าเกษตรที่จะมีปริมาณผลผลิตลดลง 4 ชนิด ได้แก่ กาแฟ มันสำปะหลังโรงงาน กระเทียม และหอมหัวใหญ่ เนื่องจากราคาไม่จูงใจจึงมีการลดเนื้อที่เพาะปลูก รวมถึงปัญหาคุณภาพเมล็ดพันธุ์และภัยธรรมชาติ ทำให้ผลผลิตเสียหาย

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้และปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ รวมถึงสนับสนุนเทคโนโลยี เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร



วันสหกรณ์ : น.ส.มัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2565 ครบรอบ 106 ปี พร้อมกับเปิดศูนย์แสดงสินค้าสหกรณ์ไทย เยี่ยมชมนิทรรศการและร้านค้าภายในงาน

'มัญญา'ขับเคลื่อนทำสหกรณ์เข้มแข็ง

น.ส.มัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้อ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2565 ครบรอบ 106 ปี การสหกรณ์ไทย โดยมี นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ นายอำพันธ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายโอกาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์

จากนั้น น.ส.มัญญา ได้เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เนื่องในวัน

สหกรณ์แห่งชาติ ปี 2565 นอกจากนี้ ได้เป็นประธานพิธีเปิดงานศูนย์แสดงสินค้าสหกรณ์ไทย ซึ่งเป็นศูนย์แสดงสินค้าออนไลน์ เพื่อให้ผู้ชมหรือผู้ที่สนใจสามารถติดต่อกับสหกรณ์ผู้ผลิตได้โดยตรง เปิดตลาดซื้อขายสินค้าสหกรณ์ไทย ซึ่งมีสินค้าให้จับจ่ายใช้สอยในราคาประหยัดมากมาย ตลอดจนเยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการและร้านค้าภายในงาน

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีนโยบายและทิศทางการพัฒนาระบบสหกรณ์ในโอกาสครบรอบ 106 ปี เพื่อให้สหกรณ์เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับฐานรากของประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำ เน้นการจัดตั้งสหกรณ์

ที่มีคุณภาพมีความพร้อม สร้างสหกรณ์การเกษตรในระดับอำเภอที่มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมการรวมกลุ่ม พัฒนาระบบการผลิตสินค้าการเกษตรให้มีคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต สนับสนุนแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ และการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาดที่ได้รับสนับสนุน เช่น จ้าง โกดัง ลานตาก ฯลฯ ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ยกระดับสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล รวมทั้งดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร อาทิ โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพทางการเกษตร ฯลฯ

อุตสาหกรรมทำนาป่าเป้าเริ่มฤดูผลิต

อุตสาหกรรม - นายผล คำธรรม ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่” ปี 2565 ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ม.7 ต.น้ำทิพย์ อ.ทองแสนขัน จ.อุดรธานี สวม.เกษตรจังหวัดอุดรธานี บูรณาการร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ระดมนักวิชาการเกษตร และเกษตรกรต้นแบบ จัดฐานเรียนรู้ให้เกษตรกรก่อนถึงฤดูเพาะปลูกใหม่ เน้นการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพ และยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยนายพัฒนศักดิ์ พ่วงสมบัติ เกษตรจังหวัดอุดรธานี พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องถิ่นต้องเข้าร่วมจำนวนมาก

งานในงานจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสีสัน สร้างความสนุกสนาน สอดแทรกความรู้ให้เข้าใจง่าย ให้เกษตรกร หรือ ชาวนา ส่งตัวแทนอำเภอละ 1 คน แข่งขัน “โยนกกล้าโยน” หรือ “ทำนาแบบป่าเป้า” ถูกรับข้ามส้ม (ถุงผ้าที่เกษตรกรใส่สิ่งของเข้าไร่) และเมื่อได้รับข้ามส้ม ให้นำสิ่งของที่อยู่ในข้ามส้ม มาใช้ประโยชน์ ทั้งแวนดา แป้งฝุ่น ดอกไม้ ขนาดใหญ่ ให้ผู้เข้าแข่งขันได้แฉ่งตัว ก่อนจะลงมือ โยนกล้า หรือป่าเป้า ให้กล้าข้าวตกในกะละมังของอำเภอตัวเอง

บรรยากาศสนุกสนานหลัง จนท.เป่านกหวีดเริ่มการแข่งขัน 1 เสียงเพลงชานาฉ่งมือโยนกกล้า หรือป่าเป้าให้ตรงกะละมังตัวเองให้มากที่สุด แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเลยเป้า สิ้นสุดเสียงเพลง จนท.ได้แนะนำเทคนิคการโยนกกล้า คือ คว้าหงายมือโยนขึ้นข้างขึ้นสูงกว่าระดับศีรษะ ดันกล้าจะกระจายตัวพุ่งลงตั้งตรงหรือเอียงเล็กน้อยในแปลงนาตามเป้าที่เรากำหนด ซึ่งรากและต้นข้าวจะแข็งแรง การทำนาโยน ช่วยลดต้นทุน ประหยัดเวลา ลดแรงงาน เพิ่มผลผลิตให้ข้าว ต้นกล้าตั้งตัวได้เร็วขึ้น เนื่องจากไม่ถูกกระทบมากนัก จึงสามารถแตกกอได้มาก ชาวนาสามารถควบคุมวัชพืชได้ ผลผลิตข้าวมากกว่าการทำนาดำ ประมาณ 40%

นอกจากนี้ เกษตรจังหวัดอุดรธานียังได้ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี จัดฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน คือ การลดต้นทุนการผลิต, การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การจัดการศัตรูพืช และ ฐานเศรษฐกิจพอเพียง มีเกษตรกรต้นแบบเป็นผู้ประสบความสำเร็จให้คำแนะนำ พร้อมนำผลผลิตร่วมโชว์ เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้ก่อนเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ โดยแบ่งกลุ่มเกษตรกรหมุนเวียนเรียนรู้ในสถานีต่างๆ เพื่อลดความแออัด

เมืองปากน้ำจัดใหญ่

วันมะม่วงน้ำดอกไม้

นายวันชัย คงเกษม ผวจ.สมุทรปราการ เป็นประธานแถลงข่าววันมะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 11-13 มี.ค.65 ณ ศูนย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ สุวรรณภูมิ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โดยมีนายมนตรี เรืองพันธ์ เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมงาน

สำหรับการจัดงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ฟื้นฟูบำรุงรักษาสวนมะม่วงน้ำดอกไม้ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการพัฒนาการผลิตให้มีคุณภาพเพื่อการค้า ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคและประชาชนทั่วไปภายในงานมีการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะม่วงรวม 35 ร้านค้า รวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการประกวดผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้ และผลิตภัณฑ์แปรรูป 10 ประเภทเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาต่อไป

หมู่บ้านสหกรณ์ดอนขุนห้วยจากที่รกร้างไร้คุณค่า สู่แผ่นดินทำกินสมบูรณ์

โครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ดอนขุนห้วย เป็นโครงการฯ ที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี 2514 เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ไร้ที่ทำกิน ให้มีที่ทำกิน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น้อมนำ พระราชดำริมาดำเนินการ ด้วยการนำพื้นที่ บริเวณ ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัด เพชรบุรี

ซึ่งเป็นที่สาธารณชนประเภททุ่งหญ้า เลี้ยงสัตว์ และรกร้างมาจัดสรรเป็นแปลงๆ ละ 15 ไร่ รวม 153 แปลง และให้สมาชิก ชาวไร่ฝัก และผู้ไร้ที่ทำกินที่อพยพมาจาก พื้นที่จังหวัดต่าง ๆ อาทิ จังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี และสมุทรสงคราม เป็นต้น



เข้ามาอยู่อาศัยและทำกินตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2515 ในลักษณะคล้ายกับราษฎรที่อยู่ในโครงการหุบกะพงฯ จังหวัดเพชรบุรี โดย จัดตั้งโครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ขึ้น จากนั้นจึงส่งเสริมสนับสนุนการทำการ เกษตรอย่างถูกวิธี และบริหารจัดการด้านการ ตลาดแบบครบวงจร โดยใช้หลักการและวิธีการ สหกรณ์มาดำเนินการให้เกษตรกรได้ เรียนรู้

และเมื่อวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร รองเลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯ การนี้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เปิดเผยว่า "พื้นที่หมู่บ้านสหกรณ์ตามพระ ราชประสงค์ดอนขุนห้วยเกิดขึ้นหลังโครงการ ตามพระราชประสงค์หุบกะพงฯ ซึ่งพบว่ายังมี ราษฎรที่ไม่มีที่ทำกินอีกมาก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงพระราชทาน พระราชดำริให้จัดตั้งเป็นหมู่บ้านสหกรณ์ พร้อมจัดสรรที่ดินที่เหมาะสมให้แก่สมาชิก ประมาณ 15 ไร่ต่อครัวเรือน เพื่ออยู่อาศัย และทำกิน พร้อมจัดระบบน้ำเพื่ออุปโภค

บริโภคและการเกษตรในพื้นที่ ดอนขุนห้วยขึ้นมาเพิ่มเติม อีกหนึ่งแห่ง ทุกครอบครัว จะไม่มีการถือกรรมสิทธิ์ แต่สามารถทำกินจนชั่วลูก ชั่วหลานแบบสืบทอดกันได้ ปัจจุบันกลุ่มสมาชิกมีน้ำเพียงพอ โดยใช้ระบบน้ำส่งเข้าแปลง เพาะปลูกต่าง ๆ อย่างทั่วถึง สามารถทำเกษตรกรรมได้ อย่างต่อเนื่อง" องคมนตรี กล่าว

ทางด้านนางนครสวรรค์ โภคา ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการ พระราชดำริ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เผยว่า สหกรณ์การเกษตรดอนขุนห้วย จำกัด ปัจจุบัน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เข้ามาส่งเสริมสนับสนุน ให้สมาชิกนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ เพียงมาปฏิบัติใช้ เพื่อยกระดับความเข้มแข็ง ในทุก ๆ ด้าน นับตั้งแต่การบริหารจัดการ การส่งเสริมอาชีพ และการตลาด โดยเน้นให้ สหกรณ์มีการทำบัญชีรายรับ รายจ่าย สามารถ ปิดบัญชีในรอบปีได้ ส่วนในเรื่องอาชีพมีการ ทำแผนพัฒนาสหกรณ์ตามบันได 7 ขั้น เลิน ทางสู่เส้นชัย ภายใต้แนวทางการรวมกลุ่ม อย่างยั่งยืน ส่งเสริมอาชีพให้แก่สมาชิก ปลูกผัก และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานหัตถกรรมของ กลุ่มแม่บ้าน นำผลกำไรมาต่อยอดขยายกิจการ โดยทางสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ได้เข้ามา แนะนำส่งเสริมอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ เพื่อพัฒนา ให้สมาชิกมีรายได้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ที่สำคัญ สหกรณ์แห่งนี้ต้องไม่มีการทุจริต มีการดำเนินงานโปร่งใส ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของสมาชิกฯ อย่างสูงสุด โดยมีศูนย์สาธิตสหกรณ์หุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี เป็นพี่เลี้ยงและแม่แบบ" นางนครสวรรค์ โภคา กล่าว

นอกจากนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ยังได้พระราชทานพระราชดำริเพิ่มเติมในการ พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยให้ส่งเสริมอาชีพเพื่อ ยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น อาทิ การทำเกษตร การแปรรูปผลผลิต งานศิลปาชีพ รวมถึงการรวมกลุ่มสหกรณ์ต่าง ๆ โดยมีศูนย์ สาธิตสหกรณ์หุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี ให้ คำแนะนำด้านสหกรณ์แก่สมาชิก ทั้งนี้ เพื่อ



ให้ราษฎรสามารถประกอบอาชีพได้อย่างถูก ต้องเหมาะสม มีระบบในการจำหน่ายผลผลิต อย่างครบวงจร และมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัว ได้อย่างพอเพียงตามพระราชประสงค์

โดยนางสาวลาวัลย์ ลิ้มสกุล ประธาน กลุ่มปลูกหมอนเลี้ยงไหมและการทอผ้า ดอนขุนห้วย เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้จะปลูก สับปะรดและผัก แต่รายได้ไม่เพียงพอ จึงหัน มาทำอาชีพเสริมด้วยการปลูกหมอนเลี้ยงไหม นำใยไหมมาทอผ้า ผลผลิตจะขายแบบทั่วไป



มีรายได้เฉลี่ย 8,000 ถึง 20,000 บาทต่อปี โดย กรมหมอนไหมได้ส่งเจ้าหน้าที่มาให้คำแนะนำ ทั้งการปลูกหมอน การเลี้ยงไหม การสาวไหม และการทอผ้า

"ชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบันดีขึ้นกว่า แต่ก่อน มีหลักการในการรวมกลุ่มกันอยู่อย่าง พอเพียง เก็บเล็กผสมน้อยเพื่อไว้ใช้ในยาม จำเป็น มีหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาดูแล เช่น กรมหมอนไหม และกรมพัฒนาสังคม ก็ขอ ขอบคุณพระองค์ท่านที่ทำให้เรามีอาชีพ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในวันนี้" นางสาวลาวัลย์ ลิ้มสกุล กล่าว





หนุนคนรุ่นใหม่ สานต่ออาชีพการเกษตร

น.ส.มณัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า โครงการลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านฯ นับแต่เริ่มโครงการมากกว่า 2 ปี มีเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าร่วมโครงการแล้ว 3,670 คน ปี 2565 ตั้งเป้าจะพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่อีกประมาณ 850 คน ซึ่งแม้จะมีจำนวนไม่มาก แต่พบว่ากลุ่มเกษตรกรเหล่านี้เป็นกลุ่มคนที่กลับไปสร้างความเข้มแข็งให้บ้านเกิดและเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีการพัฒนาไปอีกระดับหนึ่งที่ผสานกับเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทั้งการผลิต และการตลาด อีกทั้งจะเป็นแรงงานทดแทนเกษตรกรไทยที่เริ่มเข้าสู่ช่วงสูงวัย ซึ่งแต่ละปีจะมีการสำรวจผลสัมฤทธิ์โครงการโดยในปี 2564 สำรวจแปลงเกษตร 500 ราย พบว่ามีรายได้จากภาคเกษตรเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า โดยพบว่าก่อนเข้าร่วมโครงการมีรายได้ 7,451 บาทต่อคนต่อปี หลังเข้าร่วมโครงการมีรายได้เฉลี่ย 10,098 บาทต่อคนต่อปี

นายณัฐนันท์ ประเสริฐสกุล เกษตรกรในโครงการลูกหลานกลับบ้านฯ จ.ชุมพร กล่าวว่า สมัยก่อนเข้าโครงการลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านฯ กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมาด้วยเหตุผลเดียวคือต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และต้องการมีเครือข่ายที่เข้มแข็ง เพราะด้านการเกษตรนั้น มีพื้นฐานมาบ้างแล้วจากการเรียนและการ



ลงมือทำตลอด 20 ปีที่ผ่านมา หลังจากจบปริญญาตรีจากลาดกระบัง สาขาพืชสวน ก็กลับบ้านเพื่อทำการเกษตรที่พ่อแม่ทำอยู่ก่อนหน้า ในพื้นที่ 37 ไร่ ปลูกกล้วย พุริณ ส้มโชกุน มะละกอ เป็นเกษตรปลอดภัย ในสวนไม่ใช้ยาฆ่าแมลง ยามาหญ้า สำหรับปุ๋ยทำเองตามสูตรต่าง ๆ ที่มีการเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรด้วยกัน ผลผลิตทั้งหมดขายส่งในตลาดชุมพร การทำการเกษตรต้องมีการวางแผนว่าตลาดต้องการอะไร โดยเฉพาะตลาดใกล้บ้านเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ลดค่าขนส่ง ก็พบว่า ที่ชุมพรกล้วยน้ำว้าที่ไร้เมล็ดมีไม่เพียงพอ ต้องซื้อจากจังหวัดราชบุรี ตนเองจึงนำพันธุ์ปากช่อง 50 มาปลูก ผลคือแม่ค้าในพื้นที่เหมาะสมล่งหน้า รายได้เฉพาะขายกล้วยอยู่ในช่วง 15,000-30,000 บาท

น.ส.วลัยรัตน์ ปานตัน อายุ 43 ปี เกษตรกรจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า สมัยก่อนเข้าโครงการนี้ หลังอบรม 1 ปีเริ่มวางแผนปลูกพืช ทำการเกษตรแบบจริงจัง เมื่อต้นปี 64 จากเดิมที่พ่อทำสวนมะพร้าวน้ำหอมไว้แล้ว

ในเนื้อที่ 6 ไร่เศษ โดยได้นำความรู้จากการอบรม การดูงานของโครงการมาปรับใช้คือ การวางแผนผลิต การทำบัญชี โดยดูตลาดในพื้นที่ว่าเขาต้องการอะไร จากนั้นจึงเริ่มเลี้ยงเป็ดอีเหลียง ที่ดูจากอินเทอร์เน็ตว่าเลี้ยงง่าย ตายยาก ประกอบกับที่บ้านเป็นท้องร่องสวน จึงเริ่มเลี้ยงเป็ดเพียง 3 ตัว จากนั้นสามารถขยายได้เป็น 50 ตัว ผลผลิตที่ขายคือไข่เป็ดที่มีเชื่อผ่านระบบออนไลน์ทุกช่องทางในชื่อของบ้านสวนปานตัน เพื่อให้ลูกค้านำไปฟักเป็นตัวซึ่งได้รับการตอบรับดีมาก นอกจากนั้นไปอบรมเลี้ยงปูมดไส้เดือนกลับมาเริ่มลงทุนเพียง 2,000 บาท ซื้อไส้เดือนมาเลี้ยงเพื่อเอามูลทำปุ๋ยจำหน่ายก็ได้รับการตอบรับที่ดี สำหรับการหารายได้นั้นครอบครัววางแผนปลูกผักเพื่อจำหน่ายให้ร้านค้า ร้านอาหารตามสั่ง ร้านข้าวแกงในพื้นที่ใกล้เคียง ที่จะไปสอบถามว่าใครต้องการอะไรทำไหม และนำมาวางแผนผลิตและการส่ง ทำให้มีรายได้เป็นรายวันกว่า 1,000-2,000 บาท.

เกษตรวันนี้... ● "สรวิศ ธาณีโต" ต่อมพิษที่หัว และไถยังมีตับและไตที่ทำ
อธิบดีกรมปศุสัตว์ ผাগบอกว่าไถไทย หน้าที่กำจัดสารพิษออกจากร่างกาย
กินได้ ขอให้ผู้บริโภคมั่นใจ เพราะได้ เหมือนกับมนุษย์ด้วย... ●ขอให้พี่น้อง
กำกับดูแลระบบการผลิต ประชาชนมั่นใจเนื้อไก่ รวม
สินค้าปศุสัตว์ตลอดทั้ง ทั้งไก่ ปีกไก่ และหัว
กระบวนการผลิต ไถที่จำหน่ายในไทย
ตลอดห่วงโซ่ ตั้งแต่ ยังมีความปลอดภัย
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ได้ รับประทานได้
มาตรฐานการปฏิบัติ ตามปกติ ไม่มีสาร
ทางการเกษตรที่ดี ตกค้าง แต่แนะนำ
(GAP)โรงฆ่าสัตว์ ให้ปรุงสุกก่อนรับ
ที่ถูกกฎหมาย มี ประทานทุกครั้ง เพื่อ
กระบวนการผลิตที่ถูก ความปลอดภัย และ
สุขอนามัย สถานที่ เพื่อเป็นทางเลือกขอให้
จำหน่ายที่ได้มาตรฐานนี้... ● ตั้งเกณฑ์ตราสัญลักษณ์
ย้ำเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการสะสมของเชื้อ "ปศุสัตว์ OK" มั่นใจได้ว่าเป็นสินค้าที่
ไวรัสและแบคทีเรียที่ก่อโรค และหัวไถไม่ กรมปศุสัตว์ได้รับรอง... ●
สามารถสะสมสารพิษได้ เนื่องจากไถไม่มี นายกะหล่ำปลี

